



ประกาศโรงเรียนฝึกอາซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕๖

(นางชนาวี พุ่มเมธ)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนฝึกอาซีกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สาขาวิชา เสริมสวย		จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน	
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่คัดเลือก	
๑	นายนพโรจน์ สมัญญ์เตชินี	สอบภาคทฤษฎี วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	นางสาวสุกัญญา พลทอง	เวลารายงานตัว ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	
๓	นางสาวลฎาภา ศุภวัชรนนท์	ดำเนินการสอบคัดเลือกเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๔	นางนลินธรรณ พิษญาอัครพงศ์	สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	
		เวลารายงานตัว ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	
		ดำเนินการสอบคัดเลือกเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	
		ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๑	
		โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)	

ระเบียบการเข้ารับการคัดเลือก

- ผู้เข้ารับการคัดเลือกมาสายเกิน ๓๐ นาที **ไม่มีสิทธิ์สอบ**
- ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการมีรูปถ่าย หากไม่มีหลักฐานแสดงตน **ไม่มีสิทธิ์สอบ**
- ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารใดๆทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- วันสอบภาคทฤษฎีให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำเครื่องเขียนมาเอง
- วันสอบภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมาเอง

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น โรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ **๙ สิงหาคม ๒๕๖๗**
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) หรือเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม